

Lễ Cung Hiến Tân Thánh Đường giáo xứ CTTĐVN Seattle.



Tukwila : Hôm nay từng đoàn người đổ dồn về phố thị Tukwila để chiêm ngưỡng ngôi Thánh Đường mới nguy nga với 2 ngọn tháp cao vút vươn lên nơi xứ cao nguyên tình xanh và Đài Đức Mẹ LaVang khá đồ sộ cùng Tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam . Thế là bao ước mơ của

hiều thế hệ kể từ ngày bỏ nước ra đi và đã cùng nhau qui tụ tại vùng cao nguyên tình xanh sau một thời dài gần nửa thế kỷ mới có được nơi thờ phượng thật xứng đáng .

[Xem Hình](#)

Tưởng cũng nên biết giáo xứ CTTĐVN được nâng lên hàng giáo xứ thể nhân vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 là thành quả của sự hình thành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam từ sau 1975 qua nhiều đời linh mục Quản Nhiệm như cha Lê Quang Hiền, Cha Phan Hữu Hậu, Cha Trần Đức Phương, Cha Nguyễn Sơn Miên, Cha Vũ Hùng Tôn, Cha Trần Hữu Lân và Cha Gioakim Đào Xuân Thành là cha chánh xứ tiên khởi của giáo xứ.

Vào đầu thập niên của thế kỷ 21 tức gần cuối 2012, giáo xứ đã mua được cơ sở mới này và đầu xuân Quý Ty 2013 , cha chánh xứ đã cử hành nghi thức tiếp nhận cơ sở mới trong ngày Mồng Một Tết năm 2013. Sau một năm tân trang lại để có được một nơi thờ phượng gọi là nhà thờ tạm và đã khánh thành nơi phụng vụ mới này vào đêm Giao Thừa đón Tết Giáp Ngọ. Tuy gọi là nhà thờ tạm nhưng cũng khá khang trang hơn so với nơi nhà thờ cũ ở Downtown Seattle trước đây.

Sau một thời gian sinh hoạt tại cơ sở mới này, giáo xứ cũng đã mua thêm được cơ sở của nhà Bank Wells Fargo. Trong dịp Hội Chợ Hè 2019 Đức TGM Peter Sartain đã cử hành nghi thức khởi công xây dựng Trung Tâm này và trong dịp lễ kính Thánh Giuse Thợ ngày 01 tháng 5 năm 2021 Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne đã Khánh Thành Trung Tâm Tôma Thiện. Đây là cơ sở sinh hoạt cho các chương trình Giáo lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể để đào tạo và nâng cao kiến thức giáo lý cũng như văn hóa Việt Nam cho tương lai thế hệ trẻ .

Sau khi hoàn thành được Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin, giáo xứ dốc toàn lực tiến đến việc xây dựng ngôi Thánh Đường mới.

Ngày 20 tháng 8 năm 2022, giáo xứ đã cử hành Nghi Thức Khởi Công Thánh lễ tạ ơn do Đức TGM Paul Etienne chủ sự. Thế là ngôi Thánh Đường mới được bắt đầu tiến hành. Vào thượng tuần tháng 11 năm 2022, công ty xây dựng Marpac đã bắt đầu dỡ bỏ các phòng ốc của cơ sở cũ và tạo mặt bằng để có đủ diện tích xây dựng ngôi Thánh Đường mới. Tháng 01 năm 2023 công ty bắt đầu tiến hành xây dựng Thánh Đường và đã hoàn thành vào tuần lễ Chúa Nhật 33 mùa Thường Niên để bàn giao cho giáo xứ Ngôi Thánh Đường và các cơ sở văn phòng của giáo xứ. Thế là sau 10 năm hàng ngày giáo xứ cầu nguyện với lời cầu: Xin Chúa Thánh Thần tác động mọi thành phần giáo dân chúng con tăng thêm lòng hy sinh quảng đại và cùng nhau chung sức góp phần vào việc xây dựng ngôi thánh đường mới và cơ sở của giáo xứ sớm hoàn thành mỹ mãn. Chúa đã nhậm lời cầu khẩn tha thiết này để có ngày vui mừng lễ Cung Hiến Tân Thánh Đường.

Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2024 Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, giáo xứ đã chọn ngày này làm ngày mừng vui trọng đại nhất của giáo xứ . Đó là ngày cử hành Thánh Lễ Tạ Ôn và nghi thức Cung Hiến Tân Thánh Đường giáo xứ CTTĐVN.

Đúng 10 giờ sáng, nghi thức khởi đầu bằng cuộc rước Cung Nghinh Thánh Giá và Hải Cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam . Đoàn rước bắt đầu từ cửa chính nhà thờ cũ tiến về phía Tây hướng đến Tiền Đường của ngôi Tân Thánh Đường. Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne chủ sự lễ Cung Hiến có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế cùng với đông đảo linh mục đoàn . Quan Khách có phái đoàn của Thành Phố Tukwila gồm Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố. Khi Đoàn Rước đến tiền đường của ngôi Thánh Đường, Ban Nhạc cử hành bài hát: Về Nhà Chúa Đi. Khi bài hát kết thúc. Đức Tổng Paul Etienne đọc lời nguyện và trao Hồ Sơ Xây Dựng Tân Thánh Đường cho vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và trao chìa khoá cửa nhà thờ cho cha chánh xứ Đào Xuân Thành . Cha Chánh Xứ trong một cử chỉ trang trọng dùng chìa khóa mở cửa Tân Thánh Đường. Đoàn chủ lễ tiến vào Tân Thánh Đường trong tiếng hát của Ca Đoàn vang lên: Hân hoan bước vào nhà Chúa . Một niềm tin sắt son không ngại...

Đức Tổng Giám Mục đứng nơi giếng nước Rửa Tội ngay trước cửa Thánh Đường đọc lời nguyện và làm phép nước. Lời nguyện làm phép nước kết thúc và nước đó được rải chung quanh Tân Thánh Đường theo tiếng hát : Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra...Đoàn chủ lễ tiến lên cung thánh và các đoàn đoàn thể đã tiến vào các ghế ngồi trong ngôi Tân Thánh Đường.

Đức Tổng Giám Mục Chủ lễ đọc lời nguyện: Xin Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đến ngự trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ Người ngự. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ đáp : Amen. Kinh Vinh Danh bắt đầu do ca đoàn hát .

Nghi thức cung hiến bước vào phần Phụng Vụ Lời Chúa. Tin Mừng trong phần Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu tiến đến miền Xedarê Philipphê và Ngài hỏi các môn đệ với đoạn sau: Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Ngài hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Sau Bài Tin mừng Đức Tổng Giám Mục Chủ Sự chia lễ lời Chúa với lời chúc mừng giáo xứ có được ngôi Tân Thánh Đường.

Nghi thức Cung Hiến được tiếp nối với Kinh Cầu Các Thánh và Đặt Hải Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam gồm xương Thánh Anê Lê Thị Thành- Thánh Giuse Lê Đăng Thị- Thánh Tôma Trần Văn Thiện và Thánh Vincentê Đỗ Yến.

Kế đến là Nghi thức Xức Dầu bàn thờ: Đức Tổng Giám Mục Chủ Sự đã xức dầu trên khắp bàn thờ và cha chánh xứ cùng Thầy phụ tế đi xức dầu các tường chung quanh Tân Thánh Đường.





Sau phần nghi thức xúc dầu là phần Xông Hương. Vị chủ sự xông hương quanh bàn thờ , đoạn cha chánh xứ và Thầy Phụ Tế chia ra hai hướng đi xông hương quanh nhà thờ. Phần xông hương kết thúc là phần trải khăn Bàn Thờ gồm khăn phủ lót bàn thờ và khăn chính dùng tế lễ do 4 vị gồm Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, Chủ tịch Hội Đồng Tài Chánh , Đoàn Trưởng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Trưởng Hội các Bà Mẹ Công Giáo. Đoàn trải khăn Bàn Thờ cầm khăn từ phía cuối nhà thờ tiến lên Bàn Thánh và trải khăn một cách trang trọng.



Sau phần trải khăn bàn thờ là phần chưng đèn và hoa đặt vào các vị trí nơi bàn thờ cùng các nơi khác. Các ngọn nến từ bàn thờ được thắp lên cùng 12 ngọn nến chung quanh tường nhà thờ và ánh sáng trong ngôi Tân Thánh Đường được bật sáng lên và ngôi Thánh Đường nguy nga hiện rõ khá lộng lẫy với tiếng vỗ tay reo mừng trong niềm vui tạ ơn.

Sau phần nghi thức cung hiến, là phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc lễ Cung hiến Tân Thánh Đường, cha chánh xứ Đào Xuân Thành đã có lời cảm ơn trân trọng đến Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne Tổng giáo phận Seattle, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh Tổng Giáo Phận Huế, ông Thị Trường và Hội Đồng thành phố Tukwila, Quý công ty kiến trúc và xây dựng Marpac và Borderick, quý Cha trong Liên Đoàn

Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, quý linh mục đoàn đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý công đoàn bạn , quý cựu chủ tịch, quý giáo đoàn, hội đoàn, ca đoàn, các ban ngành, quý thiện nguyện viên đã phục vụ trong công tác chuẩn bị ngày vui mừng trọng đại này cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện với lời trang trọng cảm ơn và tạ ơn Chúa . Sau lời cảm ơn của cha chánh xứ, Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne đã long trọng cử hành nghi thức chúc lành trọng thể kết thúc lễ cung hiến Tân Thánh Đường.

Cha Chánh xứ kính mời Quý Giám Mục và linh mục đoàn cùng quý quan khách tiến về phía tiền đường để thưởng lãm phần múa lân đốt pháo mừng Tân Thánh Đường.

Toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện tiến về Hội Trường để cùng chung vui với giáo xứ trong tiệc mừng đơn giản. Gần 2 ngàn giáo hữu hiện diện trong ngày mừng cung hiến Tân Thánh Đường với tất cả niềm vui tạ ơn.

Nguyễn An Quý